



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๐๒๔

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๕ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรุณช สวดยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ประชุมแก้ปัญหาการรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในระยะเร่งด่วน	thansettakij, innnews, siamrath, matichon, bangkokbiznews, prachachat, infoquest, innnews, nationthailand, prachachat komchadluek, facebook.com/PrachachatOnline, twitter.com/Kom_chad_luek, twitter.com/ERnewsroom	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการประชุมระบบทางไกลเพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งผู้ป่วยเร่งด่วน จึงให้สำนักงานแพทย์เร่งเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ในช่วงผลัดกลางคืนมาช่วยปฏิบัติงานช่วงผลัดกลางวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก รวมทั้งจัดระบบการรับสายใหม่ โดยให้ประชาชนแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ พร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจประสานติดต่อกลับ เพื่อความรวดเร็วและลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชน รวมถึงปรับปรุงระบบให้มีเสียงตอบรับอัตโนมัติขณะรอสายและเพิ่มคู่สายส่วนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เพิ่มจำนวนรถและจำนวนรอบการรับส่งผู้ป่วยสำหรับการจัดหา Hospitel ให้สำนักงานเขตเร่งประสานโรงแรมที่เป็น SQ หรือ ASQ เนื่องจากมีความพร้อมและผ่านการประเมินแล้ว เพื่อให้สำนักงานแพทย์เข้าไปตรวจสอบความพร้อมการเป็น Hospitel ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ขณะเดียวกันให้สำนักงานเขตสืบค้นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในพื้นที่และรายงานให้สำนักงานแพทย์ทราบเป็นรายวัน เพื่อบริหารจัดการดูแลต่อไป นอกจากนี้ ให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อเข้าใช้ระบบ BKK covid-๑๙ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินความเสี่ยงและติดต่อเจ้าหน้าที่เร่งด่วน หากมีประวัติเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรับส่งผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ - ประสานความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดตั้งเป็น Hospitel	- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าระบบ BKK covid-๑๙ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินความเสี่ยง
๒.	ผว.กทม.เผยข้อมูล “เชื้อโควิด-๑๙” ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ	thansettakij, thebangkokinsight, twitter.com/ฐานเศรษฐกิจ	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ผ่านเพจ “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุข้อมูลจากองค์การอนามัยเชื้อโควิด-๑๙ สามารถแพร่กระจายผ่านฝอยละอองจากการไอ จาม เหมือนกับโรคที่เกิดจากไวรัสทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่ติดต่อได้ทางละอองฝอย การไอเพียงครั้งเดียวสามารถสร้างละอองฝอยได้ถึง ๓,๐๐๐ หยด ซึ่งอาจไปถูกตัวคนอื่น เสื้อผ้า พื้นผิวโดยรอบ และบางส่วนลอยอยู่ในอากาศ จึงทำให้ต้องระวังการสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันที่จะต้องใช้มือหยิบจับวัตถุสิ่งของในที่สาธารณะ เช่น ธนบัตร ปุ่มกดลิฟต์ ราวจับบนรถเมล์ รถไฟฟ้า ราวบันไดที่อาจมีไวรัสบนเข็มนาฬิกา เมื่อสัมผัสวัตถุ	<u>ด้านบวก</u> - เน้นย้ำการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคลตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ (D-M-H-T-T-A)	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งรณรงค์การปฏิบัติตามมาตรการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๖			เหล่านั้นแล้วนำไปฉายนิวตนะขอบตา สัมผัสใกล้จมูก หรือมุมปาก ก็อาจทำให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ ขณะเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ข้อมูลว่า เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สามารถติดอยู่และแพร่เชื้อได้บนพื้นผิวต่าง ๆ โดยจะมีชีวิตอยู่ได้นานแตกต่างกัน ดังนี้ (๑) ละอองฝอยน้ำมูก น้ำเสมหะ น้ำลาย และน้ำตา อยู่ในอากาศ ๕ นาที (๒) บนวัสดุ เช่น พื้น โต๊ะ ลูกบิดประตู ๗-๘ ชั่วโมง (๓) ผ้าหรือกระดาษทิชชู ๘-๑๒ ชั่วโมง (๔) บนวัสดุพื้นเรียบ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (๕) ในน้ำ ๔ วัน และ (๖) ตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๔ องศาเซลเซียส ๑ เดือน ดังนั้น การป้องกันจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ รวมทั้งควรหมั่นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส จุดที่มีการสัมผัสร่วม ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากาก		ป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-MHT-T-A) อย่างเคร่งครัด
๓	กทม.เพิ่มความถี่ล้างทำความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙	ข่าวสด	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม.กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ กทม.ได้เพิ่มความถี่ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ทั่วราชอาณาจักร ทางเท้า สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถประจำทาง ศาลาที่พักผู้โดยสาร จุดสัมผัสร่วม รวมถึงสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญต่างๆ ตามมาตรการของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ภายในสวนสาธารณะ โดยสแกนแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" อย่างเคร่งครัด รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะทั้งก่อนและหลังเปิดให้บริการ ตลอดจนทำความสะอาดห้องน้ำทุก ๑ ชั่วโมง ส่วนสุขาสาธารณะริมทางที่อยู่ในความดูแลของ กทม. จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ บริเวณบางลำพู หน้าวัดดุสิตารามวรวิหาร วัดดาวดึงส์ และโบ้เบ้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เพิ่มความถี่การทำความสะอาด โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม เช่น ประตู กลอน หรือลูกบิด ฝาชักโครก และก๊อกน้ำ รวมทั้งจัดกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงานและโรงพยาบาล	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มความถี่ทำความสะอาด สถานที่สาธารณะ อาคาร สำนักงานและโรงพยาบาล ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะการล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ
๔	กทม.เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนคนกรุงเทพฯ มิ.ย.นี้	siamrath, ryt๙, matichon, siamrath, thestandard, facebook.com/สยามรัฐ, facebook.com/THE STANDARD,	- นายชวินทร์ ศิรินาค รป.กทม.กล่าวว่า กทม.ได้เตรียมให้บริการวัคซีนโควิด-๑๙ แก่กลุ่มประชาชนทั่วไปในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยหารือร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐ ขณะเดียวกันได้เตรียมบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานแพทย์ ๑๑ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานมัย ๖๙ แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ รวมทั้งประสานความร่วมมือ หอการค้าไทยและภาคเอกชน เพื่อใช้พื้นที่เป็นหน่วยบริการ	- สำนักงานแพทย์ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมบริการวัคซีนโควิด-๑๙

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		twitter.com/siamrath_online, twitter.com/thestandardsrdth	และโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ตอบรับการให้บริการวัคซีนประมาณ ๑๐๐ แห่ง ซึ่งจะเสริมศักยภาพการฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย/วัน นอกจากนี้ ยังได้ประสานความร่วมมือกับหอการค้าไทยและภาคเอกชน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อขอใช้พื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยจะนำเสนอผู้บริหาร กทม. และคณะกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการให้บริการฉีดวัคซีนฯ แก่ประชาชนต่อไป ขณะเดียวกันยังได้จัดทำแผนรองรับการแก้ไขปัญหากรณีระบบการรับลงทะเบียนวัคซีนโควิด-๑๙ “หมอพร้อม” ชัดข้อง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดฉีดวัคซีน และหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วประชาชนสามารถลงทะเบียนหมอพร้อมได้ในภายหลัง รวมทั้งจะจัดทำระบบนัดหมายจองคิวการรับวัคซีนที่หน่วยบริการวัคซีนนอกสถานพยาบาลในระยะถัดไป	ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เชิงรุกให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ในเดือน มิ.ย.นี้	ให้ ประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพฯ
๕	รร.กทม. เตรียมแผน รับเปิดเทอม ๑๗ พ.ค.นี้ เข้มงวด มาตรการ ป้องกันโควิด	แนวหน้า, naewna	- นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักงานการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวว่า สนศ. ได้เตรียมความพร้อมการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด กทม. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยไม่มีการรวมกลุ่มของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการที่โรงเรียน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา นอกจากนี้ ทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดวันเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามกระทรวงศึกษาธิการ หากมีการเลื่อนเปิดภาคเรียน สนศ.ได้เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนแบบวิถีใหม่ (New Normal) ใน ๔ รูปแบบ คือ On Air, On Line, On Hand และ On Site ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้การจัดการเรียนรู้แบบ On Hand ทุกห้องเรียนจะมีไลน์กลุ่ม เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้านได้อีกทางหนึ่ง และเมื่อเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนจะจัดชั้นเรียนให้มีระยะห่าง เพื่อลดความแออัด ทั้งนี้ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา กทม.	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด กทม. ให้สอดคล้องกับการเรียนแบบวิถีใหม่ (New Normal)	- สำนักงานศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนแบบวิถีใหม่ (New Normal) และการเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียนสังกัด กทม.

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>มีผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด หลังปรับปรุงแบบการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด โดยคะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้านการอ่านออกเสียง และ ด้านการอ่านรู้เรื่องได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ ๗๖.๕๖ ขณะเดียวกันได้จัดคุณครูประจำชั้น/ประจำวิชาให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือจนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์